



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯร่วมวงถกองค์การอาหารฯUN	แนวหน้า
2. 'อลงกรณ์'มอบGAPนาเกลือ2รายแรกของไทยมุ่งพัฒนาสู่สากล	แนวหน้า
3. สก๊อปพิเศษ: รมช.มณัญญา ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์...	สยามรัฐ
4. พื้นที่ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย	เดลินิวส์
5. โข้ววิทยาการหม่อนไหมสมัยใหม่	เดลินิวส์
6. ตรังเติมความรู้ชาวบ้านก่อนฤดูเพาะปลูก	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
7. ภาพข่าว: ประชุม	แนวหน้า
8. ชาวนาบุกทวง รัฐแก้ปัญหานี้	ข่าวสด
9. รมช.มณัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร	ไทยโพสต์
10. สภาเกษตรกรตราดหนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ใช้เศษผงผักมาแปรรูปเป็นผลิต...	แนวหน้า
11. มะม่วง-มะยงชิดพิจิตรราคาร่วงแล้ว! แนะนำชาวสวนไลฟ์สดขายตรงแทนพึ่งแต่...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์

เกษตรฯร่วมวงถกองค์การอาหารฯUN

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการประสานองค์การอาหารและเกษตรแห่งประเทศไทยและเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานองค์การอาหารและเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ร่างกรอบความร่วมมือไทย-FAO ฉบับปี 2565-2569 ซึ่งมีผลลัพธ์ สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของประเทศไทยตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 13 กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Cooperation Framework : UNSDCF (2022-2026)) และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี ของ FAO (4 betters) โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศ จะจัดส่งร่างดังกล่าวให้กับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาในสารัตถะและถ้อยคำ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

2.ทำที่ประเทศไทยสำหรับการประชุม FAO Regional Conference for Asia and the Pacific สมัยที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565

โดยที่ประชุมเสนอแนะให้นำเสนอ นโยบายของประเทศไทยด้านเกษตรและอาหารที่สำคัญ อาทิ การดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนและเกษตรกร จากไวรัสโควิด-19 นโยบายตลาดนำการผลิต BCG Model การสนับสนุน FAO ในการดำเนินภายใต้บริบทการมีสุขภาพหนึ่งเดียว และด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตร การปรับเปลี่ยนระบบอาหารและการเกษตร (Agri-food Transformation) เพื่อความยืดหยุ่นและยั่งยืนการดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs และการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาค เป็นต้น

'อลงกรณ์'มอบGAPนาเกลือ 2รายแรกของไทยมุ่งพัฒนาสู่สากล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตร และสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล ปี 2564/2565 มีจำนวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนรวม 7 จังหวัด (สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม บัตตานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี) 597 ครัวเรือน 941 แปลง เนื้อที่ 19,041.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.57 เมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2563/2564 และคาดการณ์ว่าปีการผลิต 2564/2565 จ.สมุทรสาคร จะมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด 316,459 ตัน และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานเกลือทะเลไทยในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562) ในปีงบประมาณ

2565 โดยมีเกษตรกรที่มายื่นขอรับการรับรองแล้ว 25 ราย 50 แปลง พื้นที่ 1,461.22 ไร่ ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการรับรองตาม มกษ. 9055 แล้ว 2 ราย ได้แก่ นายเลอพงษ์ จันทอง จ.สมุทรสาคร พื้นที่การผลิตเกลือทะเล 40 ไร่ และ น.ส.วรรณจิตร์ ลินทะเกิด จ.สมุทรสาคร พื้นที่การผลิตเกลือทะเล 44 ไร่

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรทั้ง 2 ราย อย่างไรก็ดี มีเกษตรกรนาเกลือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับรองเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจรับรองแปลงนาเกลืออย่างน้อยจังหวัดละ 1 แปลง เพื่อยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้ได้มาตรฐานและรองรับการขยายช่องทางจำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 ในพื้นที่การผลิตเกลือทะเล 3 จังหวัดที่มีผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อกจากปีการผลิต 2562/63 โดยชดเชยส่วนต่างราคา

ขายเกลือทะเลให้กับเกษตรกร ตันละ 250 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ผลผลิตไม่เกินรายละ 443.40 ตัน ผลการดำเนินงานชดเชยส่วนต่างค่าจำหน่ายเกลือทะเลให้เกษตรกร 111 ราย เกลือทะเล 39,841.17 ตัน แบ่งเป็น จ.เพชรบุรี 107 ราย เกลือทะเล 33,067.42 ตัน จ.สมุทรสาคร 36 ราย เกลือทะเล 6,173.75 ตัน และ จ.สมุทรสงคราม 2 ราย เกลือทะเล 600 ตัน ซึ่งจำนวนเกลือทะเลที่เข้าร่วมโครงการและการชดเชยส่วนต่างค่าจำหน่ายเกลือทะเลคิดเป็นร้อยละ 81.70 ของเป้าหมายโครงการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยกำหนดชนิดของภัย ได้แก่ 1.ชนิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วมในแปลงนาเกลือทะเล 2.ชนิดภัยธรรมชาติ น้ำทะเลหนุนในแปลงนาเกลือทะเล และ 3.ชนิดภัยธรรมชาติ พายุ/ฝนหลงฤดู ในแปลงนาเกลือทะเล

รถมช.มัญญา ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ การเกษตร



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์การเกษตรหวังใช้ประโยชน์นาง โกดังลานตากช่วยเก็บชะลอข้าวและพืชผลการเกษตรในพื้นที่ทูนสหกรณ์ในเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพรวบรวมข้าวเพิ่มปีละกว่า 1.7 หมื่นตัน จากเดิมเพียง 2,649 ตัน

น.ส.มัญญา กล่าวว่า ได้มีโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการตลาด และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่ออุดหนุนให้แก่สหกรณ์การเกษตรนำไปจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดต่างๆ สำหรับรองรับการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเงินจากรัฐบาลมาในปี2564 จำนวนกว่า 1,600 ล้านบาท โดยสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจะสมทบเงินเข้ามาเพิ่มร้อยละ 10 เพื่อที่จะไปสร้างอุปกรณ์การตลาดต่างๆ ว่าจะเป็นพวกโรงสี โรงคูลม ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น หรือ

เครื่องมือเครื่องมื่อที่ใช้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและระบบการขนส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งจังหวัดเชียง



รายได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันเกษตรกร 10 แห่ง มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนศักยภาพของสหกรณ์รวบรวมผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะจะเน้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือก เพื่อสร้างรายได้เมื่อมีกำไรจะได้มาปันผลคืนให้กับสมาชิก

“โครงการนี้รัฐบาลจัดงบประมาณให้สำหรับสหกรณ์ที่เสนอโครงการมายัง กสส.เพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยรัฐสนับสนุนร้อยละ 90 ขณะที่สหกรณ์สมทบร้อยละ 10 จากเดิมที่ต้องสมทบร้อยละ 30 ทำให้สหกรณ์เหลือสภาพคล่องอีกร้อยละ20 ใช้หมุนเวียนบริการสมาชิก ไม่ต้องไปกู้จากที่อื่นมาใช้ ดังนั้น การที่ดินและกสส.ได้ต่อรองเพื่อให้รัฐบาลยอมลดสัดส่วนสหกรณ์สมทบเหลือร้อยละ 10 จนสำเร็จ ถือว่าเป็นผลจากการที่พี่น้องสหกรณ์ได้เขียนโครงการดีๆ เข้ามาให้รัฐเล็งเห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ดังนั้น เมื่อโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จขอให้ทุกสหกรณ์ช่วยกันใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น โกดัง ลานตาก เดิมเกษตรกรต้องนำข้าวไปตากริม

ข้างทาง กระทบกับความปลอดภัยของคนใช้ถนน ต่อไปก็มาใช้ลานตากสหกรณ์ และเรามีเครื่องอบลดความชื้นที่จะช่วยทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคา เป็นธรรมไม่โดนกดราคาเพราะถูกหักค่าความชื้น โครงการนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ” นางสาวมัญญา กล่าว

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ผลจากโครงการทำให้สหกรณ์มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกเพื่อนำมาสีหรือแปรรูปเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายและนำกำไรมาปันผลคืนให้สมาชิก นอกจากนั้นสหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดจะมีการเชื่อมโยงกับฟาร์มปศุสัตว์ทั้งผู้เลี้ยงไก่ ไก่เนื้อและ ไก่เนื้อ ในการรับผลผลิตข้าวโพดเปลือก ชัง ไปทำอาหารสัตว์ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วย

ส่วนนายสมบัติ ติยะ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 44 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 6,333 ราย มีทุนการดำเนินงานกว่า 645 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (งบกลางปี)

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อปี 2561 เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นสำหรับรวบรวมผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ฉาง ขนาด 2,000 ตัน จำนวน 1 แห่ง ทำให้ในปีการผลิต 2564/65 สหกรณ์ได้เปิดรับซื้อข้าวจากสมาชิก 2,649 ตัน คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท และสามารถเข้าร่วมโครงการชะลอข้าวเปลือกกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้เงินค่าชะลอตันละ 500 บาท ซึ่งปีนี้ มีแผนการรวบรวมข้าวจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ 17,500 ตัน แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 5,000 ตัน และข้าวนาปี 12,500 ตันทำให้สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด ทำหน้าที่เป็นแก้มลิงเก็บชะลอผลผลิตและตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

ฟันฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า “กุ้งทะเล” นับเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก โดยในอดีตอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท โดยเฉพาะในปี 2553 มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากที่สุด



คือ 437,270 ตัน มูลค่าสูงถึง 101,116 ล้านบาท แต่ในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกลดลงเหลือเพียง 201,592 ตัน คิดเป็นมูลค่า 55,893 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ปริมาณลดลงถึงร้อยละ 53.90 และมูลค่าลดลงร้อยละ 44.72 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในช่วงปลายปี 2554 ที่ประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน (AHPND/EMS) ซึ่ง

ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงต่อวงการอุตสาหกรรมกุ้งของไทยและผลผลิตภายในประเทศยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาใกล้เคียงกับปี 2553

จากสถานการณ์ดังกล่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิต 400,000 ตัน ภายในปี 2566 เพื่อให้

ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นำการผลิตในตลาดโลกได้อีกครั้ง ซึ่งกรมประมงได้รับสนองนโยบาย จึงได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการฟันฟุผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมาย โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของกรมประมงรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลรวม 35 จังหวัด ร่วมระดมสมองกำหนดทิศทางและวางแผนในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อฟันฟุผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันภายใต้กลไกพื้นฐานของการมุ่งให้ความสำคัญและเข้มงวดกับการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคที่เกษตรกรเผชิญอยู่โดยเน้นกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตตามระบบสากล พร้อมนำอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยกลับมาทวงความเป็นผู้นำในการส่งออกอีกครั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันเกษตรกรมีการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน



40,983 ราย มีพื้นที่การเพาะเลี้ยงประมาณ 224,418 ไร่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงบางส่วนประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าอาหาร ค่าพลังงาน ค่าสารเคมี

เป็นต้น และยังมีต้นทุนแฝงจากการเกิดโรคกุ้งทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดน้อยลง โดยในภาพรวมได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันในตลาดโลกอีกด้วย โดยกรมประมงเชื่อมั่นว่าแผนปฏิบัติการที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

โซ่ววิทยาคารหม่อนไหมสมัยใหม่



นายปรโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยหลังร่วมกับผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมการแสดงผลนิทรรศการหม่อนไหมและวิทยาคารเกษตรสมัยใหม่ โดยมีคณะศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาคารเกษตรระดับสูง(วทศ.) รุ่นที่1 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่นร่วมด้วยว่า สำหรับนิทรรศการด้านหม่อนไหมและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยนิทรรศการต้นน้ำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปรับปรุงบำรุงดิน หม่อนพืช

อาหารสัตว์ การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบหม่อน จิ้งหรีดแปรรูป และการเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน นิทรรศการกลางน้ำเกี่ยวกับการสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ การมัดหมี่และทอผ้าไหมประเภทต่าง ๆ

รวมทั้งการซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญา นิทรรศการปลายน้ำเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และนิทรรศการรวมผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่และตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ภายในงาน มีการแสดง

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรานกยูงพระราชทาน หนังสือเฉลิมราชพัสดรา ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

อย่างไรก็ตามยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม ตลอดจนสินค้าเด่นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก.



ตรังเติมความรู้ชาวบ้านก่อนฤดูเพาะปลูก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ชูแสง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอภ.เมืองตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยมีนางนิตยา จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอเมืองตรัง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก 1.กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผ่าน 5 สถานี ได้แก่ 1) สถานีสวนยางดีมีแต่ได้ 2) กบเงินหมื่น 3) เครื่องตัดหญ้าไร่น้ำมันในสวนยาง (เลี้ยงแพะเสริมรายได้) 4) เข้าใจโรค (ยางพารา) รู้ก่อน ป้องกันได้ และ 5) ดินดี ปุ๋ยดี มีชัยกว่าครึ่ง 2.กิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตร และนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.กิจกรรมการแสดงผลและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ ส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกร และได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 8 มีนาคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14922

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 15.84

Ad Value: 14,256

PRValue (x3): 42,768

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ประชุม



ประชุม : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม
ร่วมคณะกรรมการองค์การอาหารและเกษตรฯ UN มีมติเห็นชอบเรื่องกรอบความ
ร่วมมือ FAO และข้อเสนอของไทยในด้านการเกษตร

ชวนานาบุกทวง รัฐแก้ปัญหานี้

มีอบชวนาจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหานี้สิน บุกทำเนียบหลังชุมนุม อ่านต่อหน้า 12

● ชวนานา ต่อจากหน้า 1

หน้ากระทรวงการคลังนานกว่า 40 วัน ไร้ความคืบหน้า เรียกร้องนำเข้าที่ประชุมกรม. แจ้งสมาชิกเครือข่าย คนท. เตรียมเก็บข้าวของสัมภาระย้ายจากหน้ากระทรวงการคลังมาปักหลัก ด้านนักอนุฯฯ ส่งที่ปรึกษาเข้าเจรจา ระบุข้อเรียกร้องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรมว.พาณิชย์ เพื่อเรียนนายฯฯ ทราบและนำเข้าครม. ตามลำดับวาระ ขณะที่รองเลขาธิการนายฯฯ ฝ่ายการเมือง นัดตัวแทนทุกกลุ่มร่วมหารือวันนี้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 มี.ค. กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) นำโดยนายชรินทร์ ดวงคارا และนางปิ่นแก้ว แก้วสุขแท้ เดินทางจากกระทรวงการคลังไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล หลังปักหลักประท้วงนานหลายสัปดาห์ โดยปราศรัยผ่านรถกระจายเสียง ขอพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อขอให้แก้ปัญหารื้อหนี้สินให้ชาวนาไทยกรณี 4 ธนาคารของรัฐดำเนินโครงการแก้ปัญหานี้สินชาวนาไทย เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม

➤ **บุกทำเนียบ** - เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย เคลื่อนขบวนจากหน้ากระทรวงการคลังบุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือชี้แจงแก้ปัญหานี้สิน ประกาศหากไม่คืบหน้าจะปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.

ที่น้องชวนา โดยขอให้แก้ปัญหาเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 มี.ค.นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานทั้งกระทรวงการคลัง รัฐบาล แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวนา ซึ่งเคยมาเรียกร้องหลายครั้งแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ และทราบว่าปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของคนท. อยู่ในการพิจารณาของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งนำเรื่องเข้าครม. หากภายในวันเดียวกันนี้ยังไม่มีความคืบหน้า หรือ ไม่มีผู้เกี่ยวข้องมาพบและหารือกับกลุ่มผู้ชุมนุม ทางกลุ่มจะเก็บสัมภาระจากที่ปักหลักหน้ากระทรวงการคลังย้ายมาหน้าทำเนียบรัฐบาล เจริงสะพานขมิ้มรื้อชุดต่อไป ต่อมาเวลา 12.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมพงศ์ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาด้านกิจการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เข้าพูดคุยเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมแจ้งให้ทราบว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของคนท. อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เพื่อเรียนให้ นายกรัฐมนตรีรับทราบและนำเข้าสู่การพิจารณาของครม. ตามลำดับวาระ

ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่พอใจการชี้แจงของตัวแทนภาครัฐ โดยให้เหตุผลว่า คนท. มาทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ นานกว่า 40 วัน ทั้งปักหลักหน้ากระทรวงการคลัง หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าสำนักงานสหประชาชาติ แต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆ จากภาครัฐในการแก้ปัญหาให้ คนท. ถือว่าล่าช้ามากในการแก้ปัญหาให้ประชาชน แทนนำเครือข่ายขอประกาศให้สมาชิกเครือข่ายทุกคนเตรียมตัวเก็บข้าวของ เครื่องใช้ สัมภาระจากหน้ากระทรวงการคลัง ย้ายมาปักหลักชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ปัญหา

เวลา 16.30 น. นายสาธิต สุทธิเสริม ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 8 มี.ค. เวลา 09.00 น. นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเชิญตัวแทนทุกกลุ่มที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกร เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจจึงเดินทางกลับไปปักหลักที่หน้ากระทรวงการคลังเช่นเดิม



ร่มช.มัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

หลังดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ครบ 2 ปี ยืนยันทำการเกษตรมั่นคงอยู่ได้ครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เกิดจากความริเริ่มของ นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่กลับบ้านไปถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อประกอบอาชีพการทำเกษตรได้อย่างมั่นคง มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 50 ปีขึ้นไป จึงต้องเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีใจรักการทำเกษตร ได้กลับบ้านเกิดเพื่อสืบสานอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานกับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรรวมทั้งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านทางกองทุนพัฒนาสหกรณ์หรือผ่านทางกองทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนจำนวน 3,000 กว่าราย และสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นที่เลี้ยงให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการกว่า 700 แห่ง และส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการผลิตและมีรายได้จากการเกษตรแล้ว

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ นี้ แต่เริ่มโครงการมากกว่า 2 ปี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการแล้ว 3,670 คน ปี 2565 ตั้งเป้าจะพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อีกประมาณ 850 คน ซึ่งแม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่พบว่ากลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่กลับไปสร้างความเข้มแข็ง ให้บ้านเกิดและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งการผลิต และการตลาด อีกทั้งจะเป็นแรงงานทดแทนเกษตรกรไทยที่เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัย ซึ่งแต่ละปีจะมีการสำรวจผลสัมฤทธิ์โครงการโดยในปี 2564 สำรวจแปลงเกษตร 500 ราย พบว่ามีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยพบว่าก่อนเข้าร่วม



โครงการมีรายได้ 7,451 บาทต่อคนต่อปี หลังเข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ย 10,098 บาทต่อคนต่อปี

“โครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินเป็นหลัก แต่ใช้การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มองเห็นว่า การเกษตรก็เป็นอาชีพที่มั่นคงได้หากมุ่งมั่นตั้งใจ และย้ำในเรื่องการทำน้อยได้มาก แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาช่วยเหลือในการเป็นที่เลี้ยงประสานหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้แนะนำการทำเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมงตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน พร้อมทั้งมีสหกรณ์ในพื้นที่คอยสนับสนุนหาตลาด รับซื้อผลผลิตและจัดหาเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และพันธมิตรอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)ที่พร้อมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรที่เข้าโครงการนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ เชื่อว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความยั่งยืนภาคการเกษตรของไทย ในอนาคต” นางสาวมัญญา กล่าว

จากการดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้มีการประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ที่ใช้ใจทำงานมากกว่าใช้เงินทุ่มลงไป ในโครงการเกษตรกรทั้ง 2 คนนี้จะตัวอย่างที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของการกลับไปทำการเกษตร

ที่บ้านเกิดว่า 2 ปีที่ผ่านมาหลังจากได้เข้าร่วมโครงการ ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไร

นายจันทน์ ประเสริฐสกุล เกษตรกร

ในโครงการลูกหลานกลับบ้าน จ.ชุมพร

กล่าวคำแรกว่า สมัครเข้าโครงการ นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพราะด้านการเกษตรกรรมมีพื้นฐานมาบ้างแล้วจากการเรียนและการลงมือทำตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา หลังจากจบปริญญาตรีจากลาดกระบัง สาขาพืชสวน ก็กลับบ้านเพื่อทำการเกษตรที่พ่อแม่ทำอยู่ก่อนหน้าในพื้นที่ 37 ไร่ ปลูกกล้วย ทุเรียน ส้มโชกุน มะละกอ เป็นเกษตรปลอดภัย ในสวนไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า สำหรับปุ๋ยทำเองตามสูตรต่างๆที่มีการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ผลผลิตทั้งหมดขายส่งในตลาดชุมพร

“ขอบที่สุดที่เข้าโครงการคือการได้รับความรู้ใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ และได้เครือข่ายใหม่ทั้งภาคเกษตร เอกชนและ ภาคราชการ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเกษตรยุคใหม่ การต่อยอด การเกษตรต้องเข้าใจระบบตลาดให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเอง มากกว่าการผลิตเพื่อขายราคาขั้นต่ำเท่านั้น ผมไม่อยากจะ



ผลผลิตในราคาขั้นต่ำ เพราะมั่นใจว่าของเรานี้ต้องขายได้ราคาที่เป็นธรรม”

นั่นเป็นที่กล่าวว่า การทำการเกษตรต้องมีการวางแผนว่าตลาดต้องการอะไร โดยเฉพาะตลาดใกล้บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าขนส่ง ก็พบว่า ที่ชุมพรกล้วยน้ำว้าที่ไร่มะลิดีไม่เพียงพอต้องซื้อจากจังหวัดราชบุรี ตนเองจึงนำพันธุ์ปากช่อง 50 มาปลูก ผลคือแม่ค้าในพื้นที่เหมาะสมล่วงหน้า รายได้เฉพาะขายกล้วยอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาทต่อเดือนตามจังหวะราคาตลาด

ปัจจุบันเริ่มวางแผนปลูกทุเรียนคุณภาพในพื้นที่ 3 ไร่ เพิ่มเติมจากที่ปลูกอยู่แล้ว โดย 3 ไร่นี้จะใช้เมล็ดทุเรียนบ้านซึ่งเป็นต้นที่มักออกนอกฤดูมาเป็นต้นหลักเพื่อเสียบกิ่งทุเรียนหมอนทองพันธุ์ดี เพราะหวังว่าหากมีผลผลิตออกนอกฤดูจะขายได้มากกว่าราคาซื้อขายในตลาด สำหรับระยะการปลูก 9x4.5 เมตร ระหว่างต้นปลูกแซมด้วยกล้วยน้ำว้า ลิ้มโชกุน เพื่ออาศัยน้ำด้วยกันเป็นการลดต้นทุนสวนไม้ผลเหล่านี้เป็นกลุ่มไม้ธนาคราที่จะให้ผลผลิตเก็บกินระยะยาว ส่วนผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวคือกล้วยและมะละกอ เขายืนยันว่า รายได้จากการทำการเกษตรสามารถอยู่ได้สำหรับครอบครัวและคนงานอีก 2 คน นอกจากนั้นสำหรับตนเองมีรายได้จากเงินเดือนที่เป็นพนักงานประจำอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่ารายได้จากการเกษตร มากกว่างานประจำ ทั้งนี้การทำงานยึดหลักการวางแผนการผลิตเป็นหลักทำให้ลดต้นทุน ลดความเสียหายของผลผลิตและสินค้าออกมาตามวันเวลาที่วางแผน

นางสาววัลย์รัตน์ ปานตัน อายุ 43 ปี เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ดิกริปริญญาโท ม.กรุงเทพ กล่าวว่ากลับมาอยู่บ้าน เมื่อปี 2563 และสมัครเข้าโครงการนำลูกหลาน

เกษตรกลับบ้านฯ เป้าหมายที่กลับบ้านคือต้องการอยู่ดูแล พ่อและแม่ที่อายุเพิ่มมากขึ้นกลับมาทั้ง 3 คนพี่น้อง ตนเองจึงสมัครเข้าโครงการนี้ หลังอบรม 1 ปีเริ่มวางแผนปลูกพืชทำการเกษตรแบบจริงจัง เมื่อต้นปี 64 จากเดิมที่พอทำสวนมะพร้าวน้ำหอมไว้แล้วในเนื้อที่ 6 ไร่เศษ โดยได้นำความรู้จากการอบรม การดูงานของโครงการมาปรับใช้คือการวางแผนผลิต การทำบัญชี โดยดูตลาดในพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไร

“การเริ่มต้นของเราสามพี่น้องคือวางแผนว่าจะทำอะไรได้ง่ายและขายได้เร็ว จึงเริ่มเลี้ยงเป็ดอีเหลียง ที่ดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเลี้ยงง่าย ตายยาก ประกอบกับที่บ้านเป็นห้องรอสวนจึงเริ่มเลี้ยงเป็ดเพียง 3 ตัวจากนั้นสามารถขยายได้เป็น 50 ตัว ผลผลิตที่ขายคือไข่เป็ดที่มีเชื้อผ่านระบบออนไลน์ทุกช่องทางในชื่อชอปปานสวนปาดิน เพื่อให้ลูกค้านำไปพักเป็นตัวซึ่งได้รับการตอบรับมาก โดยอาหารที่เลี้ยงจะใช้เศษต้นกล้วยและผักในสวนเป็นอาหาร นอกจากนั้นไปอบรมเลี้ยงปุยมูลไส้เดือนกลับมาเริ่มลงทุนเพียง 2 พันบาทซื้อไส้เดือนมาเลี้ยงเพื่อเอามูลทำปุ๋ยจำหน่าย ก็ได้รับการตลอดรับที่ดี ผลผลิตที่ออกมากเช่นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะขามมะม่วงหาวๆ ก็มีการนำแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการถนอมอาหาร ในสวนทุกอย่างจะไม่ทิ้ง ทุกอย่างนำมาแปรรูปได้ทั้งหมดและขายผ่านระบบออนไลน์ช่วยได้มาก

เพราะลูกค้าลดเวลาเดินทาง เมื่อเขามั่นใจเราก็ยังสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง เรียกว่าปัจจุบันครอบครัวอยู่ได้สบายๆ และมีเวลานั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันทั้งพ่อแม่และน้อง ๆ ”

สำหรับการหารายได้ นั้นครอบครัววางแผนปลูกผักเพื่อจำหน่ายให้ร้านอาหารตามสั่ง ร้านข้าวแกงในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะไปสอบถามว่าใครต้องการอะไรเท่าไรและนำมาวางแผนผลิตและการส่ง ทำให้มีรายเป็นรายวันทุกวัน อีกทั้งสวนผักจะไม่ใช้สารเคมี จะใช้เพียงปุ๋ยที่ผลิตเอง และน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนทำให้ผักสดกรอบ และลูกค้าต่างบอกว่าผักมีรสชาติอร่อย และเก็บไว้ได้นานกว่าผักที่ซื้อจากตลาด เช่นถั่วฝักยาวมะเขือ ที่ลูกค้าจะชอบมากจึงทำให้ผักไม่พอจำหน่าย กำลังจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม ปัจจุบันสามารถขายได้วันละกว่า 1,000 - 2,000 บาท ปัจจุบันมีลูกค้าเห็นในเพจเพิ่มขึ้น เสาร์ อาทิตย์จึงมีลูกค้าเดินทางมาเที่ยวที่สวนอีกด้วย ในอนาคตวางแผนปลูกไผ่ซึ่งในพื้นที่ไม่มีใครปลูกเพื่อขายเป็นหน่อไม้ อีกทั้งเป็นพืชอายุยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตกว่า 20 ปี



สภาเกษตรกรตราดหนุนโครงการขยะเป็นศูนย์ใช้เศษผงผักมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า

นายภัสกร เขียวขจี อายุ 55 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรตราด จ.ตราด และเจ้าของ “บ้านไร่เขียวขจี ภาสกรฟาร์ม” เปิดเผยว่า ได้ทำสวนผสมด้วยระบบอินทรีย์ โดยกรมวิชาการเกษตรรองรับพื้นที่ประมาณ 130 ไร่เศษ เป็นพื้นที่น้ำ 30 ไร่ เลี้ยงปลาตะเพียน ยี่สก, ปลุกผัก 15 ไร่ ประมาณ 30 ชนิด เป็นระบบน้ำหยด, นาข้าว 20 ไร่ ปลุกพันธุ์หอมมะลิ 105 จำหน่ายและบริโภค, ปาล์มน้ำมันส่งโรงงาน/หมากดิบส่งตลาดต่างประเทศ 10 ไร่, มะพร้าว/กล้วย พันธุ์มะลิอ่อง 10 ไร่เศษ, มะละกอฮอลแลนด์ 5-10 ไร่ ส่งตลาดและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ผลผลิตหลักของกลุ่มฯ คือ ผักสลัด ปัญหาหลักก็มีเศษ

ผักที่หักไม่สวย แต่ยังสามารถบริโภคได้กลุ่มฯ ได้แยกจำหน่ายกับทำปุ๋ยหมัก

ด้านนางมาลี วิจิตรโสภานันท์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ตราด กล่าวว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาเรื่องการจัดการผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรักษาคุณภาพผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงจัดการเรื่องพื้นที่ภาคการเกษตรให้ “ขยะเป็นศูนย์” ประธานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามาให้ความรู้และกระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร จึงเป็นที่มาของการแปรรูปสู่ผักผงทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ และกำลังวางแผนแปรรูปผักผงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆต่อไป



บาท จากที่เคยขายได้ถึง กก.ละ 60-70 บาท ส่วนมะยงชิดผลเท่าไข่ไก่ขนาด 12-15 ผล /กก. ช่วงต้นฤดูคือปลายเดือนกุมภาพันธ์ 65 เปิดราคาขายที่ กก.ละ 180-250 บาท แต่วันนี้ราคาลดลงเหลือแค่ กก.ละ 100-150 บาทเท่านั้น ขณะที่ มะยงชิดขนาดเล็กทรงหรือแบบคละ ราคาขายส่งที่หน้าสวนก็เหลือเพียง กก.ละ 35 บาท หรือ 3 กก. 100 บาท

นายชาติ บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่านโยบายของรัฐบาล คือ เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ไปรษณีย์ส่ง ก็ยังดำเนินการอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรควรต้องไขว่คว้าและช่วยเหลือตนเองในช่วงที่ผลผลิตมะม่วง-มะยงชิดออกพร้อมๆ กันในหลายจังหวัด นั่นก็คือการไลฟ์สดจากสวนของเกษตรกรโดยตรง เพื่อขายตรง-ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค จะเป็นช่องทางที่เป็นการตลาดของชาวสวนเอง และสามารถกำหนดราคาของตนเองได้อีกด้วย ที่ผ่านมารัฐบาลแนะนำให้เกษตรกรใช้ช่องทางนี้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่กว้างไกล ซึ่งได้เน้นย้ำให้ สนง.สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ให้ช่วยอีกช่องทางหนึ่งแล้ว.

มะม่วง-มะยงชิดพิจิตรราคาร่วงแล้ว! แนะนำชาวสวนไลฟ์สดขายตรงแทนพึ่งแต่เนโบายรัฐ

พิจิตร - โอกาสทองคนชอบมะม่วง-มะยงชิด ของดีเมืองพิจิตร..ปีนี้ออกลูกเต็มต้นเริ่มล้นตลาด แถมส่งออกยังไม่พิน ทำราคาร่วงกราวสุด ล่าสุดผู้ตรวจ ก.เกษตรฯ นำคณะลงพื้นที่แนะนำชาวสวนไลฟ์สดขายตรง เพิ่มช่องทางจำหน่าย แทนพึ่งแต่เนโบายเกษตรกรผลิต-พาณิชย์ขาย-ไปรษณีย์ส่ง

นายชาติ บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วยนายธรรมนุญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชาวสวนผู้ปลูกมะม่วง-มะยงชิด ต.วังทับไทร อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร เมื่อเร็วๆ นี้

นายสาธิต บุญยัง นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เป็นตัวแทนของเกษตรกรนำคณะตระเวนดูสวนมะม่วงนำดอกไม้สีทองของพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่การปลูกประมาณ 15,000 ไร่ และมะยงชิด ซึ่งมีพื้นที่การปลูกประมาณ 2,000 ไร่ ที่กำลังออกลูกออกผลจนล้นตลาดภายในประเทศ ขณะนี้ที่ตลาดส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

จนทำให้ราคามะม่วงนำดอกไม้สีทอง ขายส่งหน้าสวนลดลงเหลือ กก.ละ 35



เกษตรน่ารู้.....● สำนักควบคุม และแนะนำให้รวมกลุ่มกัน โดยให้ทุกภาคส่วน พืชและวัสดุการเกษตร ฝากเตือนว่า มีส่วนร่วมทั้งชุมชน แล้วรณรงค์การใช้วิธี สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝน กล หรือเขตกรรม 1. ในอ้อยปลูกใหม่ ไถ พืชคานองบางแห่ง เดือนผู้ พรวนดินหลาย ๆ ครั้ง และจับ ปลุกอ้อย ในระยะแตก ตัวอ่อนในดินออกนอก กอ รับมือจักจั่นตัว แปลง ก่อนปลูกอ้อย อ่อนดูคึกกินน้ำเลี้ยง 2. อ้อยระยะแตกกอ ดันที่พบการทำลาย จากรากอ้อย ทำให้ ให้จุดดินเพื่อจับตัว ต้นอ้อยเหลือง ไบ อ่อนออกทำลายนอก แห้งคล้ายอาการ แปลง 3. จับตัวเต็ม ขาดน้ำ อ้อยแคะ ้วยไปทำลาย โดยการ แกรีนไม่เจริญเติบโต พบเข้าทำลายใน ใช้สวิงโฉบจักจั่น จับใน แปลงอ้อยที่เป็นดินร่วน ช่วงเวลาประมาณ 18.00- เหนียว และมีกรปลูก 19.00 น. เพื่อป้องกันไม่ให้ตัว อ้อยอย่างต่อเนื่อง.....● แนวทาง เต็มวัยวางไข่.....● ป้องกันและแก้ไข หากพบการทำลาย **นายกะหล่ำปลี**

